



ประกาศจังหวัดนนทบุรี

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี จำนวน ๑ อัตรา นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑.	๐๐๑	นางสาวอรุณรัตน์ สมบูรณ์บตีบุตร
๒.	๐๐๒	นายอนุภาพ เพียรดี

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และภายหลังมีตำแหน่งว่างในลักษณะเดียวกันหรือ คล้ายคลึงกันจังหวัดนนทบุรีอาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรที่เหลืออยู่ดังกล่าว หรือดำเนินการ เลือกสรรใหม่ก็ได้ในอายุบัญชี ถ้ามีการเื้ออย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูก ยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนด วัน เวลา ที่ส่วนราชการกำหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ ๑ ตามบัญชีข้างต้นมารายงานตัว เพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี พร้อมผู้ค้ำประกัน (ผู้ค้ำประกัน จะต้องเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างประจำ ตั้งแต่ ระดับ ๓ หรือเทียบเท่าขึ้นไป และจะต้องนำบัตรประจำตัวข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมสำเนาในวันรายงานตัวด้วย) เพื่อเข้ารับบรรจุเป็นพนักงานราชการต่อไป หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลา ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิและไม่ประสงค์เข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไปตามที่สอบคัดเลือกได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘

(นางปราณี จุณณะปิยะ)

ธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี